

# Araw ng laban sa Pagtatrapiko sa mga Tao: Pinagsamang pahayag

Hulyo 30, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Ang Ministro ng Pampublikong Kaligtasan at mga Serbisyong Pang-emerhensiya na si Mike Ellis, Ministro ng mga Serbisyo sa mga Bata at Pamilya na si Searle Turton, Ministro ng Sining, Kultura at Katayuan ng Kababaihan na si Tanya Fir at Ministro ng Trabaho, Ekonomiya at Kalakal na si Matt Jones ay naglabas ng mga sumusunod na pahayag sa Araw ng Mundo Laban sa Pagtatrapiko sa mga Tao:

"Ang pagtatrapiko ng tao ay isang tunay na isyu, kahit dito sa Alberta, at ang ating pamahalaan ay nagsusumikap kasama ang mga kasosyo sa komunidad upang maibunyag ito. Ang isa sa mga pinakamahasag na paraan upang maputol at matigil ang pagtatrapiko ng tao ay sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan tungkol dito. Ilang araw lamang ang nakalipas, inanunsyo ng ating pamahalaan ang isang bagong Opisina ng Alberta upang Labanan ang Pagtatrapiko sa mga Tao (Alberta Office to Combat Trafficking in Persons), na magiging isang sentro ng mapagkukunan para sa mga nakaligtas, mga biktima at mga nagnanais na matuto nang higit pa tungkol sa pagtatrapiko ng tao. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matigil ang mga hindi maisip na krimeng ito at maibalik ang kalayaan na nararapat sa bawat indibidwal. Magkasama, mananalo ang mga Albertan sa laban na ito."

*Mike Ellis, Ministro ng mga Pampublikong Kaligtasan at mga Serbisyong Pang-emerhensiya*

"Ang pagtatrapiko ng tao at iba pang uri ng pagsasamantala ay kadalasang pinupuntirya ang mga mahihinang Albertan, kabilang ang mga bata at kabataan. Tinatangalan nito ang mga biktima ng kanilang dignidad at may mapangwasak na epekto sa mga buhay ng mga nakaligtas at kanilang mga pamilya. Nananatili kaming nakatuon sa pagpoprotekta at pagbibigay ng

kapangyarihan sa mga nakaligtas na iyon, pag-uugnay sa kanila sa mga suportang kailangan nila at pagtugon sa mga ugat na sanhi upang maiwasan ang pagsasamantala sa hinaharap. Ang lahat ng mga Albertan, lalo na ang ating mga pinakabatang mamamayan, ay may karapatang maging ligtas. Nasa atin ang pag-aaral ng mga senyales ng babala at magsalita para protektahan ang isa't isa."

*Searle Turton, Ministro ng mga Serbisyo sa mga Bata at Pamilya*

"Ang pagtatrapiko ng tao ay masyadong pangkaraniwan na nangyayari sa Alberta at madalas itong nangyayari sa lugar na kitang-kita. Bagama't kahit sino ay maaaring maging target para sa pagtatrapiko ng tao, ang mga kababaihan, mga batang babae at mga 2SLGBTQIA na indibidwal ay kadalasang nasa mas malaking panganib. Upang makamit ang layunin ng ating pamahalaan na wakasan ang pagtatrapiko ng tao, gagawa ako ng isang 10-taong estratehikong plano na maglalalatag ng isang mapa ng daan upang makatulong na wakasan ang karahasan na nakabatay sa kasarian at, sa kabilang banda, ay tumulong na wakasan ang pagtatrapiko ng tao sa ating lalawigan."

*Tanya Fir, Ministro ng mga Sining, Kultura at Katayuan ng Kababaihan*

"Ang pagtatrapiko ng trabaho ay isang pangkaraniwang paraan ng pagtatrapiko ng tao at maaaring magbukas sa pansamantalang dayuhang manggagawa sa pang-aabuso at pagsasamantala. Sa ilalim ng mga batas sa lugar ng trabaho sa Alberta, ang mga dayuhang manggagawa ay may parehong mga karapatan at proteksyon gaya ng sinumang ibang mga manggagawa. Ang pamahalaan ng Alberta ay nagpapanatili ng Opisina ng Pagpapayo ng Pansamantalang Dayuhang Manggagawa (Temporary Foreign Worker Advisory Office) upang matulungan ang mga manggagawa na mas maunawaan ang kanilang mga karapatan at makakuha ng tulong kung sila ay nahaharap sa hindi patas, hindi ligtas o hindi malusog na mga kondisyon sa pagtatrabaho. Ang opisina ay maaaring gumawa ng mga pagsasangguni sa mga awtoridad kung saan may mga paratang ng pagmamaltrato, kabilang ang mga potensyal na pagkakataon ng pagtatrapiko ng trabaho."

*Matt Jones, Ministro ng mga Trabaho, Ekonomiya at Kalakal*

## **Mga katanungan sa media**

**Michael Kwas**

780-818-2389

Kalihim ng Press, Pamublikong Kaligtasan at mga Serbisyong Pang-emerhensiya

## **Chinenye Anokwuru**

780-720-1915

Kalihim ng Press, mga Serbisyo sa mga Bata at Pamilya

## **Garrett Koehler**

780-554-5777

Kalihim ng Press, mga Sining, Kultura ar Katayuan ng Kababaihan

## **Andrea Farmer**

780-405-0775

Kalihim ng Press, mga Trabaho, Ekonomiya at Kalakal